

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๑๕๒๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๑๒๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทะเบียนคำขออนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสรุปรายงานจัดทำทะเบียนคำขออนุญาต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุญาตผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการขออนุญาตตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นมาตรการผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต มีผลโดยตรงต่อการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ป่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าทำประโยชน์ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยหากว่าได้ยื่นคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไว้แล้วแต่อยู่ระหว่างรอการอนุญาต หรือยื่นคำขอใหม่ที่ตกค้างหรือตกหล่นตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่มีมติคณะรัฐมนตรี (ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘) และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต หากมีความจำเป็นเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตามคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามแต่กรณี โดยสามารถของบประมาณและเข้าดำเนินการดังกล่าวได้ตามนัย ข้อ ๑.๔ ของหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดการละเลย เพิกเฉย กระทำการไม่ครบถ้วนในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ การจัดทำบริการสาธารณะ และการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ป่าตามมา จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สั่งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ได้อื่นคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ยื่นคำขออนุญาตเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ อย่าให้เหลือพื้นที่ตกค้างเป็นอันขาด โดยพื้นที่ดังต่อไปนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตทั้งสิ้น

/๑.๑ อาคารที่ทำการ...

๑.๑ อาคารที่ทำการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สถานีนอนามัย บ้านพัก ศาลาประชาคม ศาลาริมทาง อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรืออาคารอื่นใด ทั้งที่เข้าใช้สอยเป็นปกติหรืออยู่ในการครอบครองดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ในลักษณะหน่วยงานของรัฐทั้งร้างแต่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย หรืออาคารที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นหน้าที่ในการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทั้งที่ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเอกสารการส่งมอบและไม่มีเอกสารการส่งมอบแต่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผลของการกำหนดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาคารลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นการเข้าทำประโยชน์โดยสภาพการใช้สอย โดยหน้าที่และโดยผลของกฎหมาย ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๒ ถนนหรือทางสัญจรสาธารณะ ทั้งที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแต่อยู่ในการดูแลบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย หรือเป็นทางสัญจรสาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือตำบล ที่ประชาชนใช้สอยปกติมาก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่ว่าสภาพทางจะเป็นถนนลูกรัง ถนนปูน ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยดูแลบำรุงรักษามาแล้วก็ตาม ทั้งที่ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเอกสารการส่งมอบและไม่มีเอกสารการส่งมอบแต่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผลของการกำหนดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ถนนหรือทางสัญจรสาธารณะทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการเข้าทำประโยชน์โดยสภาพการใช้สอย โดยหน้าที่และโดยผลของกฎหมาย ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๓ ระบบสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ อาทิ ที่ตั้งระบบน้ำประปา น้ำบาดาล ไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ ที่ตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บ่อปฏิคูหรือมูลฝอย ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม เขื่อนกั้นคลื่น เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ใช้สอยปกติหรือทั้งร้างแต่อยู่ในการครอบครองดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ในลักษณะหน่วยงานของรัฐทั้งร้างแต่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ทั้งที่ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเอกสารการส่งมอบและไม่มีเอกสารการส่งมอบแต่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผลของการกำหนดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นการเข้าทำประโยชน์โดยสภาพการใช้สอย โดยหน้าที่และโดยผลของกฎหมาย ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๔ ทางน้ำ บึง ห้วย หนอง สระ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน คลอง คลองฝาย คันดิน น้ำล้น ธารน้ำตกดินที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยขุดลอกหรือบำรุงรักษา หรืออยู่ในลักษณะหน่วยงานของรัฐทั้งร้างแต่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ทั้งที่ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเอกสารการส่งมอบและไม่มีเอกสารการส่งมอบแต่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผลของการกำหนดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทางน้ำทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการเข้าทำประโยชน์โดยสภาพการใช้สอย โดยหน้าที่และโดยผลของกฎหมาย ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๕ สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ลานกิจกรรม ลู่วิ่งหรือทางเดินศึกษาธรรมชาติ ลานเอนกประสงค์ หรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่ในการครอบครองดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา ทั้งที่ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเอกสารการส่งมอบ และไม่มีเอกสารการส่งมอบแต่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผลของการกำหนดอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ สถานที่ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการเข้าทำประโยชน์โดยสภาพการใช้สอย โดยหน้าที่ และโดยผลของกฎหมาย ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ หรือสำนักป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำทะเบียนคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาตตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้โดยมีลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับรองความถูกต้องและผู้กำกับดูแลยืนยันความถูกต้อง สำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๑ ฉบับ อำเภอ ๑ ฉบับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาฉบับจริงไว้ สำหรับเป็นหลักฐานในการขอรับงบประมาณ และเข้าดำเนินการกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี กำชับ เร่งรัด และติดตามองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๕. ให้จังหวัด สรุปรายงานจัดทำทะเบียนคำขออนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบที่ส่งมาด้วย ๒ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

อนึ่ง หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ละเลย เพิกเฉย กระทำการไม่ครบถ้วน และได้มีการกระทำในพื้นที่ที่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้จำต้องรับผิดชอบ เป็นการเฉพาะตัวตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤช โฆษาศิริโชค)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th.